
sþ. 569. Fyrirspurn [357. mál]
til félagsmálaráðherra um húsnæðissamvinnufélög og búseturéttaríbúðir.

Frá Sigríði Dúnu Kristmundsdóttur, Jóhönnu Sigurðardóttur, Steingrími J. Sigfússyni og
Guðmundi Einarssyni.

1. Hvað líður störfum nefndar sem skipuð var með bréfi 27. júní s. l. til að vinna að
frumvarpi um búseturéttaríbúðir og kaupleiguíbúðir?

2. Hyggst ráðherra beita sér fyrir setningu laga um húsnæðissamvinnufélög og búseturétt-
aríbúðir á yfirstandandi þingi?


